

'มมส' ไม่ทิ้งใคร ผู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน



ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) มาพร้อมกับภารกิจช่วยเหลือสังคมเพื่อก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตนี้ ซึ่งหลายคนหลายภาคส่วนต้องใช้ชีวิตลำบากขึ้น เกิดปรากฏการณ์ปันน้ำใจ ปันสุข มีทั้งผู้ให้ และผู้รับ

โดย รศ.ประยูกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มมส และผู้บริหาร ได้เดินหน้าเจตนาารมณในการดำเนินการ ออกนโยบาย มาตรการช่วยเหลือสังคม ควบคู่กับการให้บริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยแก่ประชาชนใน จ.มหาสารคาม ซึ่ง โรงพยาบาลสุทธาวะ คณะแพทยศาสตร์ มมส ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ให้ความเชื่อมั่นว่า ได้มีมาตรฐานการให้การคัดกรอง แบ่งกลุ่มรักษาตามขั้นตอนด้วยความรัดกุม รอบคอบ และปลอดภัย

รศ.ประยูกต์กล่าวว่า เพื่อช่วยขับเคลื่อนความช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้สังคมพ้นวิกฤตโควิด-19 มมส ได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ



ช่วยเหลือทุกภาคส่วนในหลากหลายภารกิจ อาทิ บริหารจัดการ "ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค COVID-19" สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พร้อมสรุปแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ออกแบบแอปพลิเคชัน MSU Health Care บนมือถือ เพื่อติดตามผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มอบเจล สเปรย์ แอลกอฮอล์ ให้คณะ หรือหน่วยงาน และโรงพยาบาลสุทธาวะ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ช่วยเหลืออาจารย์ และ



บุคลากร ให้ Work From Home และผลัดเปลี่ยนเวรมาปฏิบัติงาน

รวมทั้งช่วยเหลือให้บริการประชาชน ด้วยการตรวจค้นหา

คัดกรองเชิงรุกโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ใน จ.มหาสารคาม จัดตั้ง
คลินิกโรคไข้หวัด จัดตั้งทีมสุขภาพจิตดูแลโควิดโดยเฉพาะ เปิด
ให้บริการอาคารสุทธาเวชอนุชีวมัลกุล (ศูนย์ตรวจหาเชื้อไวรัส
COVID-19) โรงพยาบาลสุทธาเวช, มีเตียง และห้องรองรับ
การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์
ด้วยการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสง
อัลตราไวโอเล็ต หรือ “น้องกระต๊อบ” ช่วยส่งของลดความเสี่ยง
ในการติดเชื้อ ใช้นวัตกรรมตู้ตรวจเชื้อช่วยแพทย์ ตรวจจับ
เก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย และเครื่องฆ่าเชื้อ UVC ป้องกัน
โควิด-19 ให้งบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลจัดสร้างห้อง
Negative Rooms หรือห้องความดันลบ เพื่อเตรียมรองรับผู้
ป่วยวิกฤต สำรองยารักษาโรค เตรียมพร้อมที่พักสำหรับ หมอ
พยาบาล และประสานงานขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผลจากการที่ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังความ
สามารถ เกิดผลสำเร็จที่น่ายินดี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลสุทธาเวช 8 ราย รักษาหาย และกลับบ้าน
ได้ทั้ง 8 ราย

หวังว่าทุกคนได้ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ไป
ด้วยกัน